

เวียดนาม มุ่งหน้าพาสักการะดินแดนศักดิ์สิทธิ์ โฮจิมินห์ ซิตี้ – กรุงฮานอย กับโปรโมชั่นตั๋ว 0 บาท



เวียดนาม พร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางสุดพิเศษ ประกาศเปิดเส้นทางบินใหม่ จากกรุงโฮจิมินห์ ซิตี้ (เวียดนาม) มุ่งหน้าสู่กรุงฮานอย (พม่า) กับโปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาพิเศษเพียง 0 บาท เปิดจองตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 12.00 – 14.00 น. (เวลาประเทศไทย) ทุกวัน และสามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2558 โดยราคาบัตรโดยสารโปรโมชั่นนี้ยังไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบินฯ

โดยทางเวียดนามจะเปิดให้บริการเส้นทางระหว่างเมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ – กรุงฮานอย ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2558 นี้ ด้วยเที่ยวบินไป-กลับ 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เสาร์และวันอาทิตย์ ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง 15 นาที โดยเที่ยวบินจะออกเดินทางจากโฮจิมินห์ ซิตี้เวลา 10.25 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) และเดินทางถึงกรุงฮานอยเวลา 12.10 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) และออกเดินทางกลับจากกรุงฮานอยเวลา 13.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) และเดินทางถึงโฮจิมินห์ ซิตี้เวลา 15.35 น. (ตามเวลาท้องถิ่น)

สำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ได้ที่ www.vietjetair.com รวมถึงผ่านช่องทางทางสมาร์ทโฟน www.m.vietjetair.com และ www.facebook.com/vietjetvietnam (เลือกจองตั๋ว) พร้อมรับชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต วีซ่า มาสเตอร์การ์ด เจซีบี อเมริกัน เอ็กซ์เพรสและบัตรเอทีเอ็ม

นางเหงียน ที ทูย บินห์ รองประธาน สายการบินเวียดนาม กล่าวว่า “เวียดนาม รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ดำเนินการแผ่ขยายการให้บริการจากเมืองโฮจิมินห์ซิตี้สู่กรุงฮานอย ซึ่งนับได้ว่าเป็นการ เชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเข้าด้วยกัน ทั้งในเรื่องของธุรกิจ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยเวียดนามถือเป็นสายการบินยุคใหม่ที่นำเสนอประสบการณ์การเดินทางด้วยราคาที่สมเหตุสมผล การบริการที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ รวมถึงการสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้โดยสารชาวพม่าทุกท่านที่จะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการด้วยสายการบินเวียดนาม”

สำหรับเส้นทางระหว่างเมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ – กรุงฮานอย ถือเป็นเส้นทางบินระหว่างประเทศใหม่ล่าสุดของเวียดนาม ภายหลังจากที่เวียดนามประสบความสำเร็จในเส้นทางระหว่างประเทศในสิงคโปร์ เกาหลีใต้ ใต้หวันและไทย ซึ่งผู้โดยสารของเวียดนามจะได้สัมผัสกับการบริการที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ รวมทั้งที่นั่งอันสะดวกสบายบนเครื่องบินที่ทันสมัย เครื่องดื่มและอาหารอร่อยพร้อมเสิร์ฟโดยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่เป็นมิตรและพร้อมสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้โดยสารให้กับผู้โดยสารตลอดการเดินทาง

เกี่ยวกับเวียดนาม

เวียดนาม เป็นสายการบินเอกชนแห่งแรกในประเทศเวียดนาม ดำเนินธุรกิจภายใต้คอนเซ็ปต์ สายการบินยุคใหม่ของประเทศเวียดนาม ตอบสนองความต้องการผู้โดยสารในการเดินทางทางอากาศได้หลายล้านคน ปัจจุบันเวียดนามมีเครื่องบินแอร์บัส A320 และแอร์บัส A321 รวมทั้งหมด 25 ลำ ให้บริการทั้งหมด 150 เที่ยวบินต่อวัน สายการบินเวียดนามเปิดให้บริการ 33 เส้นทางบินภายในประเทศ และระหว่างประเทศในภูมิภาค ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน กัมพูชาและจีน ด้วยจำนวนผู้โดยสารสูงถึง 12.5 ล้านคน จากการให้บริการในระยะเวลาเพียง 3 ปี

ทั้งนี้ เวียดนามพร้อมที่จะเดินทางตามแผนการขยายเครือข่ายการบินให้ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รวมถึงยุโรป ด้วยการเดินทางเซนต์สัญญาซื้อขายเครื่องบินลำใหม่ที่ทันสมัยกับผู้ผลิตเครื่องบินที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีกด้วย